

BẮC NINH:

Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ giải quyết đơn có căn cứ

HẢI HÀ

UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận, Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ đã ban hành quyết định giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hương (khu Giang Liễu, phường Phương Liễu) có căn cứ pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 1647/UBND-TCD trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hương, khu Giang Liễu, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ.

Theo đơn, công dân đề nghị, cơ quan có thẩm quyền xem xét về việc gia đình bà bị giao thiếu ruộng năm 1992.

Nội dung đề nghị của công dân đã được Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ xem xét, trả lời tại Văn bản số 1567/UBND-NC ngày 18/9/2023, nhưng công dân không nhất trí, tiếp tục gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi kiểm tra, xem xét đơn của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh, đề xuất biện pháp giải quyết.

Xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, theo tiêu chuẩn giao ruộng năm 1992 tại khu phố Giang Liễu, năm 1992 gia đình bà Hiến (mẹ đẻ bà Hương) có 6 khẩu tương đương 4 định xuất, mỗi định xuất được giao 1.296m². Tổng số ruộng theo tiêu



UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận, Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ giải quyết đơn có căn cứ.

Ảnh: VOV

chuẩn của gia đình bà là 5.184m². Thực tế gia đình được giao 3.897m², còn thiếu 1.287m².

Do gia đình nợ sản phẩm nên bị hợp tác xã (HTX) giữ lại một phần ruộng không giao.

Năm 2002, HTX giao bổ sung 360m² cho gia đình bà tại xứ Đồng Tiếp mà không trả hết phần diện tích còn thiếu là 927m².

Ngày 10/1/2024, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với các ông nguyên là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp thôn Giang Liễu thời điểm năm 1992.

Các cán bộ này cho biết, tiêu chuẩn giao ruộng năm 1992 tại

thôn Giang Liễu là mỗi định xuất được giao chân ruộng mùa 360m², chân ruộng chiêm 600m², đám mạ 100m² và ruộng 10% giữ nguyên theo kết quả giao năm 1988 (năm 1988 giao ruộng 10% theo khẩu). Như vậy, mỗi định xuất được giao 1.060m² và ruộng 10%.

Thời điểm năm 1992, thực hiện theo Hướng dẫn số 28/HD-GR ngày 18/1/1992 của Sở Nông nghiệp Hà Bắc, HTX Giang Liễu có giữ lại một phần ruộng của một số hộ còn nợ nghĩa vụ các khoản phí dịch vụ với HTX, trong đó có hộ bà Hiến.

Năm 1995, HTX thôn Giang Liễu có điều chỉnh cân đối bù ruộng cho một số hộ nợ sản phẩm của tập

thể, trong đó có trả 360m² cho gia đình bà Hiến tại xứ Đồng Tiếp.

Hiện nay, tại khu phố Giang Liễu và UBND phường Phương Liễu không còn lưu giữ hồ sơ giấy tờ liên quan đến giao chia ruộng năm 1992. Vì vậy, không có căn cứ xác định hộ bà Hiến nợ sản phẩm bao nhiêu và bị giữ lại bao nhiêu diện tích ruộng.

Về quỹ đất nông nghiệp công ích (có mục đích trồng lúa) do UBND phường quản lý: Theo báo cáo của UBND phường Phương Liễu, hiện nay tại khu phố Giang Liễu không còn quỹ đất công ích (có mục đích trồng lúa) do UBND phường quản lý.

Như vậy, theo công dân trình bày

và qua xác minh tại địa phương đều khẳng định năm 1992 gia đình bà bị giữ lại một phần ruộng do nợ sản phẩm (không rõ diện tích bị giữ lại).

Tuy nhiên, UBND phường Phương Liễu và khu phố Giang Liễu không còn lưu giữ hồ sơ liên quan đến giao ruộng cho các hộ gia đình năm 1992 nên không có căn cứ xác định tiêu chuẩn giao ruộng năm 1992 của hộ bà Hiến và diện tích bị giữ lại.

Năm 1996, HTX Giang Liễu đã giao bổ sung 360m² cho hộ gia đình bà Hiến tại xứ Đồng Tiếp. Từ thời điểm đó đến năm 2021, gia đình bà Hiến không có đơn khiếu nại hoặc đề nghị về việc giao thiếu ruộng để được giải quyết kịp thời.

Đến nay, không còn hồ sơ tài liệu để có căn cứ giải quyết. Vì vậy, không có căn cứ để xác định thông tin gia đình bà Hiến còn thiếu 972m² đất nông nghiệp. Hiện nay, tại khu phố Giang Liễu không còn quỹ đất công ích (có mục đích trồng lúa) do UBND phường quản lý.

Từ kết quả xác minh trên, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, không có căn cứ để xem xét, giao bổ sung ruộng cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hiến; và khẳng định Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ ban hành Văn bản số 1567/UBND-NC ngày 18/9/2023 giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hương là có căn cứ pháp luật. ■